

## บทย่อจากบทสัมภาษณ์ ของท่านนายกสมาคมกำหนด ผู้ใหญ่บ้าน แห่งประเทศไทย

ผมเชื่อได้ว่า โครงการบวชแสนรูป จะเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับงาน พระพุทธศาสนา จะทำให้พี่น้องประชาชน ที่เป็นพุทธมามกะและสนใจงานพระพุทธศาสนา นั้น เข้าใจลึกซึ้งถึงรสพระธรรม และมีความสำคัญ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร งาน พระพุทธศาสนา ดูแลวัด ดูแลศาสนสถาน ดูแลเรื่องการพัฒนาคน

ผมเชื่อว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุด จะทำให้พี่น้องประชาชน เข้าใจถึงผลตอบรับถึงการ ไปร่วมงานครั้งนี้ และถือว่าเป็นเกียรติยศของชีวิตลูกผู้ชาย ผมถือว่าครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ ระดับชาติ ถือว่าเป็นโครงการระดับโลกของพระพุทธศาสนาทีเดียว เราสามารถเผยแพร่ กิจกรรมครั้งนี้ของประเทศไทย ให้ต่างชาติได้รู้จักงานพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ผมเชื่อว่า คนที่ผ่านการบวชเป็นสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา เมื่อสู่สังคม จะทำให้การ ปกครองดูแลบุคคลนั้นง่าย เขาเข้าใจถึงการปฏิบัติของการมีศีล มีศีลธรรมในจิตใจ มีการ ปฏิบัติและทำให้ไม่กระทำผิดกฎหมาย ผมถือว่าเป็นสิ่งสุดยอดของการปกครองพี่น้อง ประชาชนให้เขาเข้าใจต่อแก่ของวัฒนธรรมอันดี ประเพณีอันดีและศาสนาอันดี สิ่งเหล่านี้ ทำให้ผู้ปกครองทุกท้องที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลในประเทศไทย มีความต้องการ ให้ประชาชน ในพื้นที่นั้น ได้เข้าถึงแรงศรัทธาของพระพุทธศาสนา และเราจะนำพาให้อยู่ร่วมกันได้อย่าง มีความสุข

จากโครงการ 7,000 ตำบล ครั้งก่อน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผมเองได้มีส่วน ร่วมส่งสมาชิกให้เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย ปรากฏว่าผลที่เปลี่ยนแปลง ผลที่เกิดขึ้น ผลที่ได้รับจากการส่งลูกบ้านเข้าไปบวชในโครงการนี้ เขาเป็นคนมีระเบียบ มีวินัยขึ้น จาก เป็นคนกินเหล้า เสเพล ในหมู่บ้าน ในชุมชน ปรากฏว่าออกจากโครงการนี้ไป เขาไปชักชวน เพื่อนให้เลิก

หากบุตรหลาน หรือเยาวชน หรือว่าผู้คนนั้นไปบวช ผมเชื่อว่าคนนั้น จะมีความ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้มีการปฏิบัติในธรรมนิยมสงฆ์ ผู้คนจะมีธรรมวินัยอยู่ในจิตใจ แล้วนำพาสู่ขั้นตอนของการกล่อมเกลาคคนให้เป็นคนดีโดยธรรมชาติ เมื่อคนนั้นกลับมาสู่ พี่น้องประชาชน หรือสังคมอันปกตินั้น เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนันนั้นจะปกครองคน เหล่านั้นได้ง่าย และบุคคลเหล่านั้นจะนำพาพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้น ให้ทำกิจกรรมที่ดีกับ ประชาชน คนเหล่านี้ เรียกว่า “ผู้นำธรรมชาติ” ที่จะมาช่วยกันนำพี่น้องประชาชนให้ทำ ความดี ไม่ทำผิดกฎหมาย ทำแต่สิ่งดีมีศีลธรรม

ถ้าเยาวชน หรือผู้คนในพื้นที่ ไม่มีการศึกษา เกิดจากครอบครัวที่ยากจน ขาดโอกาส ไม่ได้เรียนหนังสือ ผู้ปกครองพ่อแม่ครอบครัวแตกแยก เขาจะไปคบคนที่คิดในทางที่ไม่ดี แล้วก็เกิดมาสู่หนทางทางปฏิบัติ ตั้งแต่เสพยาเสพติด บุคคลเหล่านี้จะเป็นบ่อเกิดของ อาชญากรรมทั้งหมด และจะทำให้คนนั้นเป็นคนไม่ดี สุดท้าย พ่อแม่ก็พูดไม่ได้ ญาติพี่น้อง ก็กล่าวตักเตือนไม่ได้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ตักเตือนไม่ได้ ก็ต้องใช้กฎหมายเพื่อจับกุม ควบคุมการมีอิสรภาพ พอมีการควบคุมการมีอิสรภาพ บุคคลนั้นก็จะเป็นระดับหนึ่ง นั้นเป็น มาตรการสุดท้าย

แต่มาตรการที่อยู่ร่วมกันในสังคม ควรปกครองจิตใจให้มีระเบียบวินัย ไม่มีผิดศีล ไม่มีผิดกฎหมาย เริ่มต้นจากศีล ถ้าคนนั้นไม่ทำผิดศีล คนนั้นไม่ทำผิดกฎหมาย แม้ที่ต้นเหตุ เลย หมายความว่า เป็นการสร้างแบบฝึกหัดภาคประชาชนที่มีคุณค่ามากที่สุด จะทำให้ สังคมนี้นี้เป็นสังคมมีปกติสุขได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแตกแยก การกระทำ ผิดกฎหมาย หรือแม้กระทั่งเรื่องของความสุขภาพในครอบครัว

ผมเชื่อว่าครอบครัวใด หรือญาติพี่น้องของท่านใดที่ได้เข้าสู่โครงการนี้ เขาจะต้อง สร้างความสุขให้กับครอบครัวของท่านได้อย่างแน่นอน เพราะเป็นจุดประสงค์หลักของ โครงการที่จะทำให้เกิดแรงศรัทธา และโน้มน้าวจิตใจผู้คนนั้น ให้ทำความดี และมีความสุข ไม่ว่าจะคนนั้นจะรวยหรือจน

ผมเชื่อว่าพี่น้องที่เป็น กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้านนั้นทำได้ 1 คน ต่อ 1 หมู่บ้านนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ยาก การหาคนทำความดีนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทำไต่ยาก ผมเชื่อว่า ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกคนนั้นทำได้ และขอให้ท่านทำกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยความสามารถอย่างเต็มที่ เป็นการสร้างศักยภาพของประเทศไทย ให้มีความเปี่ยมสุขด้วยกันทุกคนครับ

ขออนุญาตฝากข้อความไปถึงท่านอุปนายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ทั้ง 4 ภาค รวมถึงท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ทั้ง 35 คน รวมถึงท่านประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านระดับจังหวัดทุกท่านด้วยความเคารพ ท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับอำเภอ ท่านผู้เป็นกำนัน และท่านผู้เป็นผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรผู้ช่วย ทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ขออนุญาตได้ให้ความอนุเคราะห์ ต่อเจ้าหน้าที่ ที่ไปติดต่อประสานงานของโครงการนี้ด้วย เพราะท่านที่ไปนี้ มีความเจตนาดี และเอาวัตถุประสงค์ โครงการที่ดีให้กับพวกเรา ซึ่งถือว่ามิใช่ประโยชน์คุณค่าที่ดีต่อสังคมและ ส่วนรวม ขอให้ท่านให้ความช่วยเหลือ อนุเคราะห์ และ ดำเนินการด้วยทุกกิจกรรมครับ